

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2556

พันธทะลุ 8 ล.ตัน-ยืนยันรัฐเดินหน้ารับจํา "โอพาร์" ล้นทวงแชมป์ส่งออกข้าวคืน

นายโอพาร์ ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการส่งออกข้าวคุณภาพสูง โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินงานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนต.ค. 2555 - ม.ค. 2556 ปริมาณการส่งออกข้าวขยับตัวสูงขึ้นกว่า ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าการส่งออกข้าวของไทยในแง่ของปริมาณปีนี้จะกลับมาสู่อันดับคู่แข่งคือ อินเดีย และเวียดนาม

นายโอพาร์กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำลงมากเนื่องจากอินเดียกับเวียดนาม ได้ระบายข้าวออกมาในลักษณะการท่วมตลาด ทำให้ข้าวขาวที่ไทยมีตลาดส่งออกปีละ 6 ล้านตัน ไม่สามารถระบายออกได้ เนื่องจากมีราคาสูง แต่ข้าวหอมมะลิที่ไทยส่งออกได้ปีละ 2 ล้านตัน ยังคงส่งออกได้ปกติ ดังนั้น ในปีนี้เมื่ออินเดียและเวียดนามขาดแคลนสต็อกข้าวในมือ และไม่สามารถท่วมตลาดข้าวโดยกตราคาให้ต่ำได้แล้ว จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะกลับมา ส่งออกข้าวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องลดราคาจำหน่ายลงเหมือนที่คู่แข่งทำมาก่อน ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2556 ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 6 ล้านตัน เป็นข้าวขาว ซึ่งข้าวขาวจะจำหน่ายได้ 600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ขณะที่ปีที่ผ่านมาอินเดียกับเวียดนามกตราคาไว้ที่ 450 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

สำหรับการระบายข้าวไม่ได้ ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผลมาจากนโยบายจําข้าว แต่เนื่องจากปีก่อนอินเดียส่งออกข้าวขาวมากถึง 7 ล้านตัน จึงเข้าไปแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวของไทยในแอฟริกา ขณะที่ตลาดข้าวในเอเชียในกลุ่มประเทศที่ยากจนในปีก่อนเราก็สูญเสียตลาดชั่วคราวให้กับข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่า แต่ปีนี้ทั้ง 2 ประเทศมีสต็อกข้าวน้อยลง จึงทำให้ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวในอันดับต้นของโลก ซึ่งไม่พูดว่าเราจะกลับมาทวงแชมป์เพราะไม่ได้สนใจเรื่องนั้น แต่การส่งออกข้าวขาวของไทยในปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-15%

"ถ้าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องจําข้าวไม่น่าเป็นห่วง ดังนั้นนโยบายจําข้าวยังคงเดินหน้าต่อ และอยากให้เรียกนโยบายนี้ว่าจําข้าวพลัส เพราะต้องบวกเรื่อง อื่นๆ ที่รัฐบาลจะทำเพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้เกษตรกร เช่น นโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรที่จะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงโดยไม่เสียดอกเบี้ย ซึ่งอีกไม่นานเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้" นายโอพาร์กล่าว

ที่มา ข่าวสด

พาณิชย์ยืนยันมีเงินรับจําข้าวปี 55/56 เพียงพอที่ 3 แสนล้านบาท

นางวัชรวิภา วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีหมุนเวียน และกรอบส่งเงินโครงการรับจําข้าวเปลือก ซึ่งมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมประชุมด้วย ว่า ที่ประชุมได้มีการประเมินวงเงินที่จะใช้ในการรับจําข้าวฤดูกาลใหม่ ปีการผลิต 2555/2556 ทั้งนาปี และนาปรัง โดยคาดว่าจะใช้เงินกว่า 3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น สำหรับนาปี 2 แสนล้านบาท และนาปรังประมาณ 1 แสนล้านบาท จากเดิมที่กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 4.05 แสนล้านบาท โดยคาดการณ์ผลผลิตข้าวที่จะเข้าสู่โครงการในปีนี้อาจจะลดลง เนื่องจากภาวะภัยแล้งรุนแรงในบางพื้นที่ ทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังจะลดลงเหลือเพียง 6 ล้านตันข้าวเปลือก จากปีที่ผ่านมาที่มีผลผลิตกว่า 14 ล้านตัน ทำให้วงเงินในการรับจํารวมทั้งนาปีและนาปรังรอบนี้น่าจะลดลงเหลือเพียงไม่เกิน 3 แสนล้านบาทน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ใช้งบประมาณ 3.3 แสนล้านบาท

โดยเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในการรับจํานำรอบฤดูกาลผลิตนี้ ส่วนหนึ่งให้ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบн. เป็นผู้จัดหา ในวงเงินประมาณ 1.4 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือ จะนำมาจากเงินที่ได้จากการขายข้าวใน ฤดูกาลผลิต ปี 2554/55 ที่ผ่านมา ทั้งจากการขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี และขายให้กับเอกชน โดย ณ สิ้นเดือน กันยายน 2556 จะมีเงินจากการขายข้าวประมาณ 1.8 แสนล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะใช้ในการรับจํานำรอบนี้ โดยจะ นำผล การประชุมครั้งนี้ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในช่วงกลางเดือนมีนาคม ปัจจุบันสต็อกข้าวรัฐบาลมีอยู่ประมาณ 5 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นปลายข้าว 3 ล้านตัน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความสนใจตรงกันเกี่ยวกับการคืนเงินจากการขายข้าวในโครงการรับจํานำกับ ธ. ก.ส. แล้ว และยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการคืนเงินนำส่ง และมีเงินหมุนเวียนเพียงพอสำหรับจํานำรอบใหม่ โดยในรอบ ปีบัญชีที่ผ่านมา สิ้นสุด เดือนกันยายน 2555 กระทรวงพาณิชย์ มีเงินจากการขายข้าวจากโครงการรับจํานำเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และตามกรอบวงเงินที่กำหนดกันไว้ตั้งแต่ต้น แต่ยอมรับว่าอาจเกิดความไม่เข้าใจในเรื่อง ปีบัญชีของ แต่ละฤดูกาลผลิตในอดีตแต่ได้ทำความเข้าใจกันแล้ว

ส่วนที่มีข่าวว่าคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบอำนาจรัฐจะฟ้องดำเนินคดีกับทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีการค้าต่างประเทศ ที่ไม่ให้ข้อมูลการขายข้าวจีทูจี และการระบายข้าว นางวัชรีย์ กล่าวว่า ถือว่าคณะกรรมการทำตามหน้าที่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมให้ข้อมูล หากข้อมูลนั้นไม่สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ แต่หากเกิดความเสียหายกับประเทศชาติ ก็ไม่สามารถให้ได้

ด้าน ดร.บุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การประชุม กขช. ช่วงกลางเดือนนี้วาระสำคัญ ๆ น่าจะเป็นเรื่องการปรับลดเงินจํานำข้าวซึ่งแนวโน้มที่ประชุมน่าจะยังคงราคาจํานำข้าวเปลือกเจ้าไว้ที่ตันละ 1.5 หมื่นบาทเช่นเดิม (ความชื้นไม่เกิน 15%) เนื่องจากปริมาณข้าวที่จะออกมามีปริมาณไม่มาก อีกทั้งเรื่องวงเงินรับ จํานำก็มีเพียงพอที่น่าจะยังคงรับจํานำทุกเมล็ดเหมือนเดิม โดยปีนี้ข้าวนาปรังน่าจะจํานำได้ที่ 6-7 ล้านตัน ทำให้สามารถนำเงินข้าวนาปีมาใช้จ่ายในข้าวนาปรังได้

“ขณะนี้ ธ.ก.ส. ยังไม่มีปัญหาสภาพคล่องในการทำธุรกิจ ซึ่งการเปิดรับจํานำข้าวนาปรัง จะมีเงินส่วนหนึ่งมา จาก สบн. และอีกส่วนจะมาจากการการขายของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ทางธ.ก.ส. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล การ ขายข้าวจากทาง อ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) และอคส. (องค์การคลังสินค้า) ซึ่งจะมีการปิดรอบ บัญชีล่าสุด ในการขายข้าวจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการของรัฐก่อนปี 2554 ยังมีอีก 13-14 โครงการที่ รัฐบาลยังคงค้างจ่าย กับธ.ก.ส. คิดเป็นเม็ดเงินอีกประมาณ 1.15 แสนล้านบาท สำหรับโครงการเก่า จะต้องปิดบัญชี ให้ได้ภายใน 5 ปี ซึ่งภายในปี 2559 รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาใช้หนี้ให้กับ ธ.ก.ส. ได้หมด จากที่ขณะนี้ได้มาแล้ว จำนวน 6 หมื่นล้านบาท”

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ธ.ก.ส. ลั่นปิดบัญชีจํานำข้าวปีคลังใช้คืนเงินกู้ภายใน 4 ปี

นางวัชรีย์ วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชี หมุนเวียนและกรอบวงเงินโครงการรับจํานำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 เมื่อวันจันทร์ว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ (สบн.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกี่ยวกับกรอบวงเงินที่ใช้ใน การรับจํานำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 ทั้งหมด คาดว่าจะใช้วงเงินทั้งสิ้น 2.97 แสนล้านบาท ทั้งนี้ แบ่งเป็นวงเงิน ใช้รับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 จำนวน 1.97 แสนล้านบาท และรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง 1 แสนล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินที่ใช้รับจํานำข้าวเปลือกฤดูกาล 2554/55 ที่ใช้รับจํานำ 3.3 แสนล้านบาท

สาเหตุที่ใช้วงเงินรับจํานำข้าวเปลือก ฤดูกาล 2555/ 56 ต่ำกว่าฤดูกาล 2554/55 เพราะคาดว่าข้าวเปลือก นาปรังที่เข้าโครงการรับจํานำช่วง พ.ค.มิ.ย. จะมีผลผลิตลดลงเหลือแค่ 6 ล้านตัน จากเดิมที่คาดการณ์จะ 6 ล้านตัน จากเดิมที่คาดการณ์จะมีผลผลิต 9-10 ล้านตัน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ทำให้วงเงินที่จะใช้รับจํานำ

ข้าวเปลือกนาปรังลดเหลือแค่ 1 แสนล้านบาท จากเดิมคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1.5 แสนล้านบาท หรือใช้วงเงินลดลง 5 หมื่นล้านบาท

สำหรับที่มาของวงเงินที่เข้ารับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 จะมาจากแหล่งเงินกู้ ของ สบ.น. จำนวน 1.4 แสนล้านบาท เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบวงเงินไว้แล้ว ที่เหลือจะใช้เงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.56 จะสามารถส่งเงินคืนกระทรวงการคลังทั้งหมด 1.8 แสนล้านบาท โดยเป็นเงินจากการขายข้าวสต็อกรัฐบาล ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 และนาปรัง 2555 เพื่อนำเงินมาใช้รับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/56 ต่อไป

ส่วนกระแสข่าวที่ว่า ธ.ก.ส.ทวงเงินค่าขายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำนั้น ได้มีการสอบถามประเด็นดังกล่าว ซึ่งธ.ก.ส.ยืนยันว่า ไม่ได้มีการออกข่าวทวงเงินกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างใด และเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ น่าจะทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับกรอบวงเงินขายข้าวได้ตรงกันแล้ว ซึ่งข้อสรุปที่ประชุมครั้งนี้จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่จะมีการประชุมกลางเดือน มี.ค.นี้ เพื่อรับทราบต่อไป

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะทำงานในโครงการรับจำนำข้าวทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้มีการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวในแต่ละปีภายในระยะเวลา 4 ปี โดยให้กระทรวงการคลังตั้งงบประมาณมาใช้คืนเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะระบายข้าวได้หรือไม่

"ตัวอย่างเช่น ปี 2555 รัฐบาลใช้เงินจำนำข้าวตันละ 1.5-2 หมื่นบาท โดยใช้เงินในการดำเนินการไปประมาณ 4 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังก็ต้องตั้งงบประมาณมาใช้ให้ ธ.ก.ส.ปีละ 1 แสนล้านบาท เมื่อครบ 4 ปีก็ใช้หมดครบ 4 แสนล้านบาท ส่วนการระบายข้าวจะขาดทุนหรือกำไร ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับเอาไปบริหารจัดการเองในภายหลัง"

นายบุญไทยกล่าวอีกว่า แนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากระดับอนุกรรมการรับจำนำข้าว ที่มีประธานเป็นถึงระดับรัฐมนตรีแล้ว และจะมีการเสนอให้ กขช.ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบต่อไป

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า แนวทางดังกล่าวคาดว่าจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ เพราะเป็นการใช้เงินจำนวนที่สูง ซึ่งเมื่อนำไปคำนวณรวมกับเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556 จะเป็นเงินที่ต้องตั้งมาใช้คืนให้กับ ธ.ก.ส.ถึงกว่า 1 แสนล้านบาท ทำให้เบียดบังงบลงทุนของประเทศ

นอกจากนี้ ภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาทนั้น จะทำให้ภาระหนี้ทั้งหมดต้องงบประมาณรายจ่ายเกิน 15% จากปีงบประมาณ 2556 ภาระหนี้อยู่ที่ 2.1 แสนล้านบาท หรือ 12% ของงบประมาณรายจ่าย

"ตอนนี้โครงการรับจำนำข้าวมีปัญหาหนัก เนื่องจากทำ การระบายข้าวไม่ได้ เพราะราคาจำนำสูงกว่าราคาตลาดมาก ทำให้ต้องขายขาดทุน ไม่มีใครกล้าระบายข้าว ไม่มีเงินมารับจำนำรอบใหม่ ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องการโยนภาระมาให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบ จากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังกดดันให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวมารับจำนำข้าวรอบใหม่ จะได้ไม่ต้องก่อหนี้เพิ่ม" แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ธ.ก.ส.พันธราคาจำนำข้าวลงยาก ยันตุนหน้าตักแล้ว 9 หมื่นล. "คลัง-พณ."เคาะไม่กู้เพิ่ม

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการรับจำนำข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตปี 2555/56 ว่า ธ.ก.ส.พร้อมจะจ่ายเงินรับจำนำตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตันละ 1.3 หมื่นบาท หรือตันละ 1.5 หมื่นบาท เพราะเป็นเพียงผู้จ่ายเงิน แต่เท่าที่ดูแล้ว

คงจะปรับลดราคาปรับจำหน่ายมาได้ยาก แม้ว่าราคาข้าวขาวในตลาดขณะนี้จะอยู่ที่ตันละ 1.2-1.3 หมื่นบาท และข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 1.6 หมื่นบาท ต่ำกว่าราคาจำหน่าย 2 หมื่นบาทก็ตาม

นายบุญไทยกล่าวต่อว่า ธ.ก.ส.ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะยังมีเงินเหลือจากการรับจำหน่ายข้าวนาปี ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์จาก 15 ล้านตัน เหลือ 11 ล้านตัน ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการขายข้าวและเงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) โดยน่าจะมีเงินในมือสิ้นเดือนมีนาคมประมาณ 8-9 หมื่นล้านบาท และหลังจากนั้นจะมีเงินจากการขายข้าวเข้ามาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งประเมินว่าปริมาณข้าวนาปีจริงจะลดลงจากที่เคยประเมินไว้ 11 ล้านตัน เหลือเพียง 7-8 ล้านตัน ทำให้ใช้เงินลดลงจาก 1.56 แสนล้าน เหลือเพียงประมาณ 1 แสนล้านบาทเท่านั้น จากภัยแล้งที่กำลังลุกลามหลายจังหวัด

นายสุวิชัย โรจนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาไกล่เกลี่ยปัญหาโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลระหว่าง ธ.ก.ส.กับกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นผู้บริหารจัดการสต็อกข้าวเพื่อส่งเงินมาใช้ในโครงการ โดยในเบื้องต้นได้ข้อสรุปให้ยุติการกู้เงินเพิ่มเติมและให้ใช้เงินหมุนเวียนในการจำหน่ายข้าวเท่าเดิม 5 แสนล้านบาท เนื่องจากรัฐไม่ยอมมีภาระในการกู้เงินเพิ่มและยังต้องจ่ายค่าบริหารจัดการให้ ธ.ก.ส.อีก

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกของประเทศไทยในปี 2556 จะปรับตัวดีขึ้นจากปี 2555 หลังได้รับทราบข้อมูลการส่งออกข้าวของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกในปี 2555 ได้ทยอยลดปริมาณส่งออกข้าวลงจากเดิมที่ประมาณ 10 ล้านตัน เหลือเพียง 7-8 ล้านตัน ทั้งข้าวคุณภาพดี และข้าวขาวธรรมดา เนื่องจากข้าวเริ่มหมดสต็อกหลังจากที่ปี 2555 อินเดียทุ่มขายข้าวในปริมาณมากหรือราว 7 ล้านตัน ส่งผลให้ข้าวราคาถูก และไทยถูกแย่งตลาดไปบางส่วน ขณะที่การส่งออกข้าวของไทย คาดว่า จะส่งออกได้ถึง 8 ล้านตัน จึงน่าจะทำให้ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวในระดับต้นๆ ได้

ด้านนายกิตติ ลิมสกูล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศาสตร์ด้านแบบจำลองและพยากรณ์เศรษฐกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การปรับลดราคาจำหน่ายในโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลมีความเหมาะสม และควบคุมให้เกษตรกรปลูกข้าวเข้าโครงการเพียงครั้งเดียว เพราะจะทำให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพ แต่ควรกำหนดนโยบายอื่นควบคู่ไป เช่น การส่งเสริมพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน โดยเฉพาะถั่วเหลือง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ไม่ใช่ส่งเสริมให้จำหน่ายข้าวเพียงอย่างเดียว

ที่มา นสพ.มติชน

คาดใช้รับจำหน่ายนาปีจริงเพียง 1 แสนล้าน

นางวัชรวิญญู วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วงเงินงบประมาณที่จะใช้รับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2556 ที่จะเริ่มเดือน เม.ย.นี้ คาดว่าจะใช้เพียง 1 แสนล้านบาท ต่ำกว่าที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ 1.5 แสนล้านบาท เพราะคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกเข้าโครงการประมาณ 7 ล้านตัน น้อยกว่าโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2555 ที่มีข้าวเปลือกเข้าโครงการกว่า 14 ล้านตัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลผลิตเสียหายจากภัยแล้ง

ทั้งนี้ เมื่อนางบที่ได้รวมกับเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาล ที่ทยอยส่งคืนให้กระทรวงการคลังไปแล้ว เชื่อว่าจะเพียงพอกับการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2556 แน่นนอน

อย่างไรก็ตาม นายทิมพร นาหวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เตรียมจะแถลงข่าวในสัปดาห์หน้าถึงความคืบหน้าในการคืนเงินที่ได้จากขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 5-6 หมื่นล้านบาท จากการขายข้าว 1.5-1.6 แสนตัน โดยไม่มีการขาดส่งอย่างที่เป็นข่าว จึงจะแถลงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ก่อนหน้านี้ กรม.ได้อนุมัติงบ 1.65 แสนล้านบาท เพื่อรับจำนำข้าวนาปรัง 11 ล้านตัน ขณะที่องค์การคลังสินค้าออกมายืนยันว่า ได้นำเงินที่ได้จากการขายข้าวส่งคืน ธ.ก.ส. ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท โดยไม่มีการตกค้าง

นางวัชรียังกล่าวว่าการปรับลดราคาจำนำข้าวนั้น ต้องศึกษาข้อมูลการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร หากได้ข้อมูลก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กลางเดือน มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคารับจำนำ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเร่งผลักดันการลดต้นทุนและปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการช่วยเหลือตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล โดยในส่วนของข้าวนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังดูว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไร ทั้งการกำหนดพื้นที่ (โซนนิ่ง) ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ลดราคาขายเมล็ดพันธุ์ ลดค่าบริการให้เข้าเครื่องจักรเก็บเกี่ยวข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการลดค่าเช่าที่ดินที่กำลังสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะหารือกับกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นผู้ดูแลกฎหมายเช่าที่ดิน ส่วนค่าบริการด้านการเกษตรที่สูงขึ้น เช่น ค่าเก็บเกี่ยวข้าวหรือค่าเช่าเครื่องจักรเก็บเกี่ยวข้าว นั้น ได้ให้กรมการค้าภายในศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดราคา หากขอความร่วมมือเจ้าของเครื่องจักรไม่ได้ผล ก็อาจนำเข้าสู่บัญชีสินค้าและบริการควบคุม ภายใต้ พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต่อไป

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พณ.ยืนยันจำนำข้าวราคาเดิม 1.5 หมื่น แจงไม่ถึงแตก เงินสำรองมีพอใช้ สัปดาห์หน้าแถลง ถ้อยแถลง

นางวัชรียุวกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยมว่า ราคารับจำนำข้าวเปลือกกรอบ 2 ปี 2555/56 ยังคงเดิมตันละ 15,000 บาท ส่วนที่เป็นข่าวว่าจะทบทวนนั้นเป็นเพียงแนวคิด และมอบหมายให้กรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) รวบรวมสถานการณ์และศึกษาตามแนวคิดตามนโยบายรัฐบาลที่ต่อไปมุ่งเรื่องการลดต้นทุนการเพาะปลูกในระยะยาว และนำมาหารือในการประชุม กขช.กลางเดือนมีนาคมนี้

นางวัชรียังกล่าวว่าการทบทวนพาณิชย์จะเข้าไปดูแลและอาจขึ้นเป็นรายการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เพื่อใช้มาตรการควบคุมราคาค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้าวทั้งระบบ หลังพบว่าชาวนาแบกรับภาระสูงขึ้นต่อเนื่อง อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเก็บเกี่ยว ค่าขจัดวัชพืช เป็นต้น

นางวัชรียังกล่าวว่าการขึ้นราคาข้าวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นั้น ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยจ่ายตามแผนการระบายข้าวตั้งแต่ปี 2554/55 ไม่มีเงินคงค้าง และขอยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอในการจ่ายชำระค่าข้าวให้เกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำ เพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทไว้หมุนเวียนแล้ว อีกทั้งมีเงินจากการระบายข้าวที่ทยอยส่งต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณรับจำนำข้าวรอบแรกต่ำกว่าประมาณการเดิมคาดไว้ 15 ล้านตัน แต่ยอดจำนำมีเพียง 10.5 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวเปลือกกรอบ 2 ปีที่ทยอยออกสู่ตลาด 1-2 เดือนนี้ มีปริมาณลดลง จากเดิมคาดไว้ 11 ล้านตัน ผลกระทบจากภัยแล้งทำให้อาจเหลือไม่เกิน 9 ล้านตัน เมื่อผลผลิตน้อยตลาดจะแย่งซื้อทำให้ข้าวเข้าโครงการน่าจะไม่เกิน 7 ล้านตัน คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ทั้งนี้วันที่ 4 มีนาคมนี้ คณะกรรมการติดตามเงินทุนหมุนเวียนจะประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้ง

นายทิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ทยอยส่งเงินคืนให้ ธ.ก.ส.อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการขาดส่งอย่างที่ป่าวว่า ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งคืนเงินจากการ

ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ประมาณ 1.5-1.6 ล้านตัน ประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทแล้ว แม้ว่าการขายข้าวจะทำให้สัญญาว่า 7 ล้านตัน แต่มีระยะเวลาการส่งมอบแต่ละครั้งจะส่งมอบไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท

"ในสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์จะแถลงข่าวเรื่องความคืบหน้าการคืนเงินจากการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐคืนให้กับ ธ.ก.ส.อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชน" นางวัชรีย์กล่าว

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วว่ายังคงราคารับจำนำที่ 15,000 บาท ส่วนสภาพคล่องที่เข้ารับจำนำนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้จัดส่งเงินที่ได้จากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้ ธ.ก.ส.แล้ว 4.2 หมื่นล้านบาท

ที่มา มติชน

เอกชนหนุนรัฐปรับลดราคารับจำนำข้าว

นายสมพงษ์ กิตติเรืองลาภ ประธานกรรมการ บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า สนับสนุนแนวคิดการปรับลดราคารับจำนำข้าวลง เนื่องจากสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอกชนส่งออกข้าวขาวได้เพียง 5-6 แสนตัน ไม่รวมข้าวหอมมะลิ ซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับการส่งออกข้าวในต้นฤดูการ อีกทั้งสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกไม่คึกคัก และราคาข้าวของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในระดับต่ำ โดยราคาข้าวขาว 5% ปัจจุบัน ข้าวของประเทศอินเดีย อยู่ที่ตันละ 404 ดอลลาร์สหรัฐ ปากีสถานอยู่ที่ตันละ 450 ดอลลาร์สหรัฐ และเวียดนาม อยู่ที่ตันละ 410 ดอลลาร์ ส่วนราคาข้าวไทยอยู่ที่ตันละ 550-560 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเห็นว่าราคาจำนำข้าวที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 12,000 บาท หากรัฐบาลปรับลดราคารับจำนำข้าวลง จะทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลก อยู่ที่ตันละ 510-520 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สามารแข่งขันได้ แม้ราคาจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเล็กน้อย แต่คุณภาพข้าวไทยสูงกว่า ข้าวไทยจะยังคงขายได้ แต่หากรัฐบาลไม่ปรับลดราคารับจำนำในตอนนี้ รัฐบาลจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้

ประธานกรรมการ บริษัท พงษ์ลาภ ยังกล่าวว่า เมื่อรัฐบาลปรับลดราคารับจำนำข้าวแล้ว อาจทำให้ชาวนาไม่พอใจบ้าง ซึ่งรัฐบาลต้องชี้แจงให้เกษตรกรรับทราบความเป็นจริงถึงราคาข้าวไทยที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และรัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักวิชาการ คำนวณต้นทุนการปลูกข้าวที่แท้จริงให้ชัดเจน โดยปัจจุบันต้นทุนการปลูกข้าวต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 3,000-4,000 บาท เพื่อประเมินราคารับจำนำข้าวให้มีความเหมาะสมและเกษตรกรยอมรับได้

ที่มา สำนักข่าวไทย

ไกลหาล'จำนำข้าว'ปรับลดราคาทำป่วน

สืบเนื่องจากกรณีที่น่างวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราคาการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 รอบ 2 หรือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 ที่จะเริ่มในเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะมีราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า เป็น 3 ระดับ คือ ตันละ 1.5 หมื่นบาทเท่าเดิม หรือรับจำนำที่ตันละ 1.4 หมื่นบาท หรือตันละ 1.3 หมื่นบาท และข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ 2 หมื่นบาทเท่าเดิม

ต่อกรณีดังกล่าว นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในวันที่ 4 มีนาคมนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกเหลือตันละ 1.3 หมื่นบาท จากเดิม 1.5 หมื่นบาทต่อตัน เพราะขณะนี้ต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรโดยเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 6-7 พันบาทต่อไร่ บางจังหวัดสูงถึง 8 พันบาทก็มี โดยสาเหตุที่สูงเพราะทุกอย่างชาวนาจำหน่อด เนื่องจากส่วนใหญ่มีอายุมากแล้ว ตั้งแต่

การเตรียมดิน จ้างหว่าน จ้างฉีดยา ใส่ปุ๋ย และเกี่ยวข้าว เมื่อนำเข้าไปขายให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำส่วน
ใหญ่ขายข้าวสวดวัดความชื้นได้ระหว่าง 30-35% จะขายได้ราคาในช่วง 9 พันบาทต่อตันเท่านั้น

ขณะที่ในข้อเท็จจริงเกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 600-800 กิโลกรัม
เท่านั้นไม่ถึง 1 ตัน(1 พันกก.)ต่อไร่ ทำให้มีต้นทุนที่สูง ดังนั้นหากรัฐบาลปรับลดราคารับจำนำข้าวเหลือแค่ 1.3 หมื่น
ตันจะทำให้เกษตรกรมีโอกาสขาดทุนสูง ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทำให้เกษตรกรมีกำไร
หรือเสมอตัวไม่ขาดทุน ทำให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และที่รัฐบาลชุดนี้ได้คะแนนเสียงล้มหลามเข้ามา
บริหารประเทศก็มาจากโครงการ ดังนั้นจึงอยากให้ทบทุนเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อ"

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวเสริมว่า หากปรับลดราคาจำนำข้าวเปลือกเจ้าลงเหลือ 1.3
หมื่นบาทต่อตัน(ความชื้นไม่เกิน 15%) หรือลดลง 2 พันบาทต่อตันรัฐบาลควรคำนึงถึงต้นทุนของชาวนาที่เพิ่มขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นค่าแรงงาน ค่าเช่านา โดยปัจจัยการผลิตอื่นๆ ต้องยอมรับว่าเพิ่มขึ้นมาก หากจะมีการปรับลดควรจะไป
ดูเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีการปรับลดราคาจำนำข้าวลงจริง ทางผู้ประกอบการโรงสีข้าว
ก็ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะมีหน้าที่เพียงรับจ้างรัฐบาลสีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเท่านั้น

ด้านแหล่งข่าวจาก กษช. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวทางกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยนำเข้าไปประชุมเลย
คาดการณ์ว่าสาเหตุที่ต้องการปรับลดเพื่อช่วยเพิ่มยอดการส่งออก หลังจากที่ข้าวไทยราคาแพง จนทำให้เสียแชมป์
ส่งออกข้าวโลกในปีที่ผ่านมาให้กับอินเดีย และเวียดนาม โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดได้แก่ โภคกลางอาจจะไม่เพียงพอ
แม้ทางกระทรวงพาณิชย์จะยืนยันว่ามีโภคกลางเพียงพอสำหรับโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2555/56 ก็ตาม ทั้งนี้การ
ปรับลดราคาเพื่อลดแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรนำไปขายราคาตลาดที่มีราคาใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อลดภาระการ
เก็บสต็อกและค่าเช่าโกดังกลางลง

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าปรากฏการณ์ในเรื่องนี้
เป็นการโยนหินถามทางมากกว่า และจะต้องประเมินอีกครั้งว่าจะทำจริงหรือไม่ ซึ่งหากถ้ามีการปรับลดราคาจำนำ
ข้าวลงผู้ส่งออกก็เห็นด้วยและถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าเป็นการทำลายอุตสาหกรรมการ
ส่งออกไทย อย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดราคาจำนำราคาข้าวไทยก็ยังคงสูงกว่าคู่แข่ง ส่วนช่องว่างจะลดหรือไม่
จะต้องดูทำที่เวียดนาม เพราะหากมีการปรับลดช่องว่างราคาของข้าวไทยก็ยังคงห่างเช่นเดิม ที่ประมาณ 200
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (ปัจจุบันข้าวขาว 5% ราคา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ไทย ราคาตันละ 589 ดอลลาร์สหรัฐ
เวียดนาม ตันละ 405 ดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย ตันละ 445 ดอลลาร์สหรัฐ) หากลดราคาจำนำเหลือ 1.3 หมื่นตัน
จะทำให้ราคาข้าว 5% เพื่อส่งออกจะลดลงมาอยู่ที่ตันละ 530-550 ดอลลาร์สหรัฐ

สอดคล้องกับ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ที่เห็นด้วยกับการปรับลดราคาจำนำข้าวลงมาที่ตันละ 1.3 หมื่นบาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณตันละ 1 หมื่นบาท เนื่องจากราคาเพดานเดิม 1.5 หมื่นบาทต่อตันนั้นได้ช่วยให้เกษตรกรเริ่มมี
รายได้ที่ดี และเพิ่มกำลังซื้อได้แล้ว ขณะเดียวกันราคาจำนำเดิมทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกสูงกว่าหลาย
ประเทศ ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยเสียแชมป์โลก โดยในเรื่องนี้ถือว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามที่หาเสียงไว้ได้แล้ว
ดังนั้น เมื่อสถานการณ์และความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น จึงควรปรับลดราคาเพดานลงมา เพื่อลดการใช้
งบประมาณลง และจะทำให้การส่งออกข้าวของไทยดีขึ้น

แหล่งข่าวจาก กษช.เปิดเผยเพิ่มเติมถึงการขายสินค้าเกษตรในโครงการรับจำนำของกระทรวงพาณิชย์เพื่อ
คืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ส่งคืนให้แล้ว
จำนวน 8.6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นคืนเงินจากการขายข้าวก่อนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 2554/55
(ข้าวเก่าค้างโกดัง) จำนวนเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท และจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2554/55 รวมกับ
การขายมันสำปะหลัง จำนวน 6.7 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนคืนเงินระบายข้าวเดือนมีนาคมอีก 1.4 หมื่นล้าน
บาท เมษายน 1.2 หมื่นล้านบาท พฤษภาคม 1.34 หมื่นล้านบาท มิถุนายน 1.3 หมื่นล้านบาท กรกฎาคม 1.1 หมื่น

ล้านบาท สิงหาคม 1.09 หมื่นล้านบาท และกันยายน 1.14 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้หากแผนการขายข้าวเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์แจ้งมา จะรวมเงินคืนให้ ธ.ก.ส. กว่า 1.5 แสนล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายการคืนเงินขายข้าวที่รับปากไว้ ขณะที่การประชุม กชช. คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 11 มีนาคมนี้

ต่อเรื่องการปรับลดราคาปรับจำหน่ายข้าวล่าสุดนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกมายืนยันว่าจะยังคงราคาเดิม และในเรื่องนี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ก็ได้ปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริง แต่เป็นเพียงแนวคิดของผู้เกี่ยวข้อง เช่นนักวิชาการ ผู้ส่งออกที่เสนอมาเท่านั้นในเรื่องนี้ต้องเคารพต่อการชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ ไม่ขอพูดเพิ่มเติมอีก

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ขงห้ราคาจำหน่ายข้าวหาปรับ

นางวัชรวิญญูตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการกำหนดโซนนิ่งการเพาะปลูกข้าวในแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับพื้นที่ และพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ชลประทาน ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่จะประชุมในวันที่ 1 มีนาคมนี้ พิจารณากำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรังปี 2556 เปลือกข้าวเจ้า ตั้งแต่ตันละ 1.3-1.5 หมื่นบาท นอกจากนี้จะมีการทบทวนเรื่องปริมาณรับจำหน่ายที่ยังมีข้อมูลไม่ตรงกันในหลายหน่วยงานว่าจะกำหนดการอย่างไร โดยเฉพาะในด้านปริมาณข้อมูลผลผลิตมีตั้งแต่ 7 ล้านตัน ถึง 10-11 ล้านตัน

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าว กล่าวว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ จะหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เพื่อสรุปสภาพคล่องการค้าเงินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกทั้งรอบนาปีปี 2555/56 และนาปรังปี 2556 ก่อนนำเสนอตัวให้ กชช.รับทราบ เพราะรัฐบาลต้องการรู้รายละเอียดทั้งหมดว่าจะขายข้าวได้เท่าไร และต้องใช้เงินเท่าไร ต้องมีภาระหนี้สินเท่าไร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินค่าข้าวไปแล้ว 5.2 หมื่นล้านบาท เป็นการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เท่านั้น แต่รายได้จากการระบายส่วนอื่นเมื่อรวมแล้วจะมีเงินส่งคืนไปรวม 6.7 หมื่นล้านบาท เป็นการค้าข้าวเก่าประมาณหมื่นล้านบาท ซึ่งเงินส่วนนี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในโครงการรับจำหน่ายได้ จะใช้เฉพาะขายข้าวใหม่เท่านั้น

"กรมการค้าต่างประเทศขอยืนยันว่า ได้ขายข้าวจีทูจีได้จำนวนมากแล้ว ทมิทั้งขายข้าวเก่าที่อยู่ในสต็อกรัฐบาลตั้งแต่ก่อนปี 2550 และข้าวใหม่ ซึ่งเป็นข้าวที่ได้จากโครงการรับจำหน่ายเมื่อปี 2554 ถึงปัจจุบัน แต่ไม่สามารถเปิดเผยปริมาณ ราคาและประเทศผู้ซื้อได้ ซึ่งกรมได้ทยอยส่งเงินค่าขายข้าวให้กระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง"

ที่มา คมชัดลึก

เลื่อนประชุมกชช.เคาะราคาจำหน่ายข้าว “บุญทรง” แจงข้ามปท.รับจำหน่าย 1.3 หมื่นบาท/ตัน แค่แนวคิด

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 มีนาคม จะยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) สำหรับราคาปรับจำหน่ายที่เป็นข่าวว่าจะมีการทบทวนนั้นเป็นเพียงแนวคิดของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักวิชาการ ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าว จึงมอบหมายให้กรมการค้าภายใน (คน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กชช.ศึกษาถึงต้นทุนการผลิต ผลกระทบ ผลได้ ผลเสียต่างๆ รวมทั้งรายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกร เมื่อได้ผลศึกษาแล้วจะเสนอ กชช.เพื่อพิจารณากำหนดราคาปรับจำหน่ายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปี 2555/56 รอบ 2 คาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรณีข้าวทบทวนราคาปรับจํานำซึ่งมีตัวเลขตันละ 13,000 บาทนั้น ส่งผลให้หลายฝ่ายกังวล นายบุญทรงซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการในประเทศมาเลเซีย ได้สั่งการด่วนให้กรมชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่ายังไม่มีแนวคิดทบทวนราคาปรับจํานำแต่อย่างใด เป็นเพียงความห่วงใยของฝ่ายต่างๆ เท่านั้น

นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล รองผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และรักษาการแทน ผู้อำนวยการ อคส. ได้แถลงข่าวด่วน ตามการสั่งการของบอร์ด อคส.ว่า ยืนยันว่า อคส.ได้ส่งเงินการชำระค่าข้าวจากการที่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้รัฐบาลแล้ว ไม่มีเงินค้างส่งแต่อย่างใด โดยทยอยส่งคืนเงินแล้วกว่า 5 หมื่นล้านบาท ส่วนเงินที่ค้างบัญชีจะเป็นเงินสำรองเพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมเป็นเงิน 6-7 พันล้านบาท ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้รัฐบาลไม่มีเงินใช้ในการรับจํานำข้าวตามที่เป็นข่าว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเห็นด้วยหากรัฐบาลจะปรับราคาปรับจํานำลงเหลือตันละ 13,000 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 10,000 บาท ช่วยทำให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้น

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะเลื่อนประชุม แต่คิดว่าในที่สุดรัฐบาลต้องหาทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการรับจํานำในราคาที่สูง จนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการคลังและการส่งออกที่ลดลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา แต่คิดว่าคงไม่กล้าลดราคาจํานำเพราะเป็นนโยบายหาเสียงของรัฐบาล น่าจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการจำกัดปริมาณข้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีข่าวการทบทวนราคาข้าว ทำให้ราคาตลาดข้าวสารเจ้า ลดลงตันละ 100-200 บาททันทีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และตลาดชะลอการซื้อขายเพื่อรอความชัดเจนด้วย

ที่มา มติชน

นายกสมาคมชาวนาอีเอ็มจํานำ 1.3 หมื่นรับไม่ได้

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ตรงประเด็นเที่ยง" กรุงเทพธุรกิจ ที่วีถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมลดวงเงินรับจํานำข้าวเหลือเพียง 13,000 บาทต่อตัน ว่า ผมเพิ่งได้รับข่าววันนี้เอง เผอิญสอบถามชาวนาบางส่วนไว้คร่าวๆ แล้ว ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา เราจะพอรับมือตรงไหนไหว บางคนรับได้ บางคนไม่ยอมรับ ตั้งแต่รัฐบาลขึ้นมา 15,000 จากนั้นมาเสร็จแล้ว มันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาด้วย จากค่าเช่านา ที่เราเคยเสียปีหนึ่ง 1,000 บาท มาตอนนี้ ตก 2,000 บาท สำหรับค่าเช่า บางที่เพิ่มกว่านั้น และค่าอื่นๆ ค่าแรงต่างๆ ก็เพิ่ม ไร่หนึ่งก็เพิ่มค่าใช้จ่ายมาพอสมควร ฉะนั้นในส่วนตรงนี้บอกว่าการขึ้นมานี้แล้วชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้น หมดหนี้หมดสิน ตรงนี้ไม่ใช่ เพราะส่วนใหญ่ ชาวนา 80% เราทำนาเช่า พอขึ้นปีแรก ยังไม่รู้จะไรก็ทำ กันไป พอปี 2 เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องชาวนาแล้ว คือ เจ้าของนาพอเห็นราคาข้าวมันขึ้นสูง รับจํานำที่ 15,000 เจ้าของนาเอานาคืนไปทำเอง เราถูกยึดคืน ชาวนาเองก็ตกงาน และพอปัญหาเกิด แล้วชาวนา ที่ไหนจะดีขึ้น พอแก้ปัญหาตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของนาเองไม่เดือดร้อน แต่คนที่เช่านาเขาทำเดือดร้อนมาก เขาไม่ได้ร่ำรวยขึ้น เขาไม่ได้หมดหนี้หมดสิน ถ้าอย่างนี้มันไม่ได้ คุณไปทำอย่างอื่น ใช้เงินอย่างอื่นตั้งเยอะ แค่มารช่วยชาวนาตรงนี้ และจะมาลดตรงนี้ แล้วไม่มีเหตุมีผลพอ เขาคงรับกันไม่ได้

ส่วนกรณีที่มีการอ้างบอกว่า ต้นทุนผลิตข้าวจากนี้จะลดลง หลังจากมีการกำหนดโซนนิ่งเพาะปลูกข้าวในแต่ละชนิดให้เหมาะกับพื้นที่ นายประสิทธิ์ ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้ผมคุยมาหลายรัฐบาลแล้ว เรื่องการจัดโซนนิ่งและลดต้นทุน แต่ไม่เคยทำ แต่จะมาพูดตอนนี้ แล้วลดตรงนี้เลย ทำไม่ได้ เพราะแผนต่างๆ ยังไม่มี ผมถามว่าลดต้นทุนอย่างไร ประการ ลดอย่างไร ท่านจะทำอย่างไร แล้วเพิ่มผลผลิต ท่านเพิ่มแบบไหน อยากถามเจ้าของแนวคิดที่ท่านคิดแบบไหน ผมบอกวิธีการลดต้นทุนว่า ท่านต้องกำหนดเลย ต้นทุนที่ชาวนาเขาบอกอยู่ที่ 6.5-7 พัน บอกว่าต้นทุนมันสูง แล้วที่คุณบอกจะลดต้นทุน คนที่คิดตรงนี้ได้ ต้องตอบได้ ผมจะบอกเลยว่า ถ้าจะลดต้นทุน 6.5-7 พัน ถ้ามันสูง

อย่างนี้ ท่านต้องลดเหลือ 4 พันได้ใหม่ ต้องพันธุ์มาเลย เรากำหนดต้นทุนให้คุณที่ 4 พัน แล้วถามว่า เพิ่มผลผลิตทำอย่างไร คุณทำ 6-7 พัน แล้วได้ข้าว 800 กิโล หรือ 900 กิโล คุณก็ต้องให้ยืนอยู่ที่ 800-900 กิโล แล้วต้นทุนอยู่ที่ 4 พัน มองเห็นชัดเลย คำว่าลด คือลดอย่างนี้ และต้องเอา จริงเอาจริง การจักระบบโซนนิ่ง ต้องชัดเจนด้วย

"ตอนนี้พี่น้องชาวนา 80% เขาเขาทำ แล้วนาหนึ่ง 30-35 ไร่ ขึ้นไป ถ้าจะทำโซนนิ่ง ต้องรวมเป็นแปลงใหญ่ อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 200 - 300 ไร่ อย่างนี้ รัฐบาลมีแนวทางอย่างไร คนที่เขานาเขาอยู่ แต่ละเจ้าๆ จักรวมให้เป็นโซนนิ่ง 300 ไร่ รัฐบาลมีแนวคิดหรือยังว่าจะทำอย่างไร มันต้องมีระบบให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าประกาศอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้ มันต้องพูด แล้ว ทำได้ด้วย ต้องได้ผลเป็นรูปธรรมชัดเจน สิ่งเหล่านี้ผมเสนอมาหลายครั้งแต่รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยสนใจ จะแก้ปัญหามันต้องแก้ตรงนี้"

ส่วนทางออกของปัญหานโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และทางออก นายกษมาคมชานาไทย ให้ความเห็นว่า เราต้องรู้ปัญหาก่อนว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาคือ 1. เราทำนาเช่าเป็นจำนวนมาก 2. ต้นทุนสูง ต้องลดต้นทุน 3. ผลผลิตตกต่ำ จะเพิ่มผลผลิต แต่ทางออกรัฐบาล เหตุการณ์ข้างหน้าจะลดตรงนี้ ท่าน จะลดได้เหลือ 13,000 แต่ท่านจะมีแนวทางที่ไปช่วยเหลือชาวนาในเรื่องอะไร จะเป็นเรื่องปุ๋ย หรือช่วย support เรื่องต้นทุนให้เขาก่อนในช่วงนี้ จำนำเท่านั้นจริง แต่รัฐบาลต้องหากลุ่มมาเสนอเรื่องปุ๋ย เอา ปุ๋ยราคาถูกมาให้ชาวนา ต้องเห็นแนวทาง หรือจะไปช่วยวัสดุอย่างอื่น แล้วเรื่องประกันภัยพืชผล กับสวัสดิการชาวนา ตรงนี้ต้องมีอะไรที่ให้ได้ เรื่องสวัสดิการชาวนา

"ผมเสนอมาหลายครั้งแล้ว ก็ยังไม่ผ่าน ประกันภัยพืชผลที่จะช่วยชาวนาที่เขาเสียหายเสร็จปั๊บ เขาลงทุนไปประมาณ 4 พัน แต่พอเสียหายปั๊บ รัฐบาลมาช่วยเพียง 400 / 600 ไม่คุ้มค่าเลย ประกันภัยพืชผล เอาเลย ถ้าคุณลงทุน 4 พัน เกิด ผลเสียหายมา รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเท่าไร 70 หรือ 80% เป็นของที่เสียไป และส่วนหนึ่งชาวนาต้องมีทุนเข้าไปสมทบในเรื่องของประกันภัย หรือ เรื่องสวัสดิการชาวนา มันต้องประกาศและเอาจริงเอา จึงให้ชัดเจน ถ้าประกาศแล้วเอาเลย มันจะมีแรงต่อต้าน แล้วชาวนาจะลุกมาแน่นอน ถ้าให้ข้อมูลและความชัดเจนที่จะช่วยตรงนี้ไม่มี ตรงนี้ขอฝากไปถึงรัฐบาล ท่านต้องคิดให้รอบคอบ"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'วิชัย'ลั่นตั้งราคาขายข้าวสูงเกิน'ขายไม่ออก'

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ ผู้ส่งออกข้าวไทย ให้สัมภาษณ์"กรุงเทพธุรกิจทีวี" เรื่อง"ลดราคาจำนำข้าว" เหลือราคาตันละ 13,000 บาท จากราคาเดิมที่ตั้งไว้ 15,000 บาทต่อตัน ถือว่ายิ่งสูงเกินไป ไว้ว่าสนใจยิ่ง

นายวิชัย กล่าวว่า นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ลดราคารับจำนำข้าวเหลือ 13,000 บาทต่อตัน ถือว่าได้ทดลอง ขายข้าวแล้วราคาที่รัฐบาลตั้งไว้ราคาตันละ 15,000 บาทแล้วว่ามันขายไม่ได้ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ขายข้าวในราคา ตันละ 15,000 บาทได้ ที่ผ่านมามีพ่อค้าพยายามที่สุดที่จะร่วมมือกับรัฐบาล รวมทั้งขายข้าวไปต่างประเทศ ในราคาตันละ 11,000 บาท ที่รัฐบาลพยายามขายแล้วก็ขายลดลงไปประมาณปีละ 35 % เปรียบเทียบกับปี2554 เงินที่เข้าประเทศจากการขายข้าวก็ลดไปประมาณ 25 % หมายความว่าตั้งราคาสูงขายได้เงินน้อย

"เพราะว่าตั้งราคาสูง เกินไป ขายได้น้อย แทนที่จะตั้งราคาสูงได้เงินมาก กลับกลายเป็นว่าตั้งราคาสูงขายได้น้อย เพราะฉะนั้นแนวที่ตั้งราคาสูงเกินไปไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เพราะชาวนาปลูกมาเท่าไร มันขายไม่หมด แต่เวลานี้รัฐบาลยังไม่รู้เท่านั้นเอง เพราะขายให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลทำจุกจิก หรือจะไปขายให้ใครมันขายไม่ได้ เงินก็หมุนไม่ทัน ในเวลานี้ทุกอย่างเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นทางออกที่ถูกต้อง ก็คือต้องขายในราคาที่มีคนซื้อ ถ้าตั้งราคาที่สูงเกินไปจนไม่มีคนซื้อ ประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้"นายวิชัย กล่าว

นายวิชัย กล่าวว่า ราคาที่ลดลงขายอยู่ที่ 13,000 บาทต่อตันก็ยังขายไม่ได้ ถือว่าสูงไป ดังนั้นจะขายได้ต้องอยู่ประมาณ 9,000-10,000 บาทต่อตัน แต่ถ้ารัฐบาลคงถอยหลังลำบาก เพราะว่าเคยให้ตั้ง 15,000 บาท จะถอยเหลือ 10,000 บาท หรือ 9,000 บาทเพราะสังเกตมาเป็นปีกว่าแล้ว สต็อกที่เก็บไม่รู้จะไปเก็บที่ไหน สถานที่เก็บก็ไม่

มี เงินหมุนเวียนที่จะมาคืนแบงก์ก็ไม่มี จะทำโครงการตลอดไปเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นต้องปรับเรื่องราคา แล้วต้องปรับให้ใกล้เคียงกับที่ราคาตลาดที่ทั่วโลกซื้อขายกัน ถึงจะอยู่ได้

นายวิชัย กล่าวว่า มาวันนี้มีการพูดคุยกับชาวนา เขาบอกว่า 13,000 บาทต่อตันลดต่ำเกินไปชาวนาก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไรตรงนี้รัฐบาลต้องรักษาผลประโยชน์ของชาวนาก่อน และผลประโยชน์ของชาวนา ก็คือว่าชาวนาปลูกข้าวได้มาเท่าไร ต้องขายให้เขาให้หมด แต่ถ้าไปตั้งราคาสูง ชาวนาจะเดือดร้อน เพราะเขาปลูกมาแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใคร พ่อ คำผมว่าไม่ต้องดูแลหรอก พ่อค้าเขาช่วยตัวเองได้อยู่แล้ว คิดว่าเปิดโอกาสให้เขาปรับใช้เกษตรกรตามปกติได้ก็พอแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งราคาสูง หรือต่ำ

"เราตั้งราคาตามตลาดทุกวันที่ยขายได้ หน้าที่ของพ่อค้าก็คือขายของที่เกษตรกรปลูกเหลือกินเหลือใช้ใน ประเทศขายให้หมด เรื่องสำคัญที่สุดก็คือต้องขายให้หมด แต่รัฐบาลไม่เข้าใจคิดว่าพ่อค้าไม่ร่วมมือ ก็ตั้งราคาจนพ่อค้าขายไม่ได้ และราคาก็ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของจะตั้งได้ ประเทศที่ขายข้าวก็อยากจะตั้งราคาสูงๆ ประเทศที่ซื้อข้าวอยากจะตั้งราคาต่ำๆ ก็ต้องมาแข่งขันกันแข่งไปแข่งมาก็มีราคาตลาด ถึงจะระบายข้าวได้หมด สำคัญอยู่ตรงนั้น"นายวิชัย กล่าว

นายวิชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ต้นปีรัฐบาลบอกว่าอินเดียไม่มีปัญญาแล้วที่จะมาแข่งกับประเทศไทย ปรากฏว่าใน 1 ปีที่ผ่านมาอินเดียส่งออกข้าวได้ 10.5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เคยขาย โดยที่ไทยเคยขายได้ 10 ล้านตันเศษๆ อินเดียแข่งไทยไปได้ใน 1 ปี ขายข้าวมากกว่าไทยได้ เพราะเขาตั้งราคาที่เหมาะสม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ไทยยื่นจดจีไอข้าวสังข์หยดบุกตลาดอียู

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมยื่นขอจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(จีไอ) ข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง กับทางคณะกรรมการยุโรป ซึ่งข้าวสังข์หยดถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ช่วยแก้ปัญหาโรคเบาหวาน และปัจจุบันมีการส่งออกไปในตลาดยุโรปอยู่แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ทางอียู ได้ขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยเป็นสินค้าจีไอ มีผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ณ กรุงบรัสเซลส์ สาธารณรัฐเบลเยียมถือเป็นสินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับจดจีไอในอียู

ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยยังมีแผนจะ ยื่นขอจดจีไอในสินค้าเส้นไหมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเวียดนามและในสหภาพยุโรป (อียู) ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก เส้นไหม จะจัดอยู่ในรายการสินค้าที่ห้ามใช้สินค้าเกษตร (non -agriculture items) ที่สามารถยื่นขอจดจีไอได้ ซึ่งไทยมีสินค้าผ้าไหมที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังมี ชาเชียงราย ,กาแฟดอยช้าง ,กาแฟดอยตุง ซึ่งในส่วนของกาแฟดอยช้างประเทศไทยได้มีการส่งออกไปยังตลาดยุโรปบ้างแล้ว ส่วนกาแฟดอยตุงคาดว่าจะไปทำตลาดได้ในอนาคตนี้เพราะเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

“สำหรับชานำทำมากเพราะชาไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน แต่ติดตรงที่ว่าเรื่องที่มาว่าชาควรจะใช้ชานจากที่ไหนดี สุดท้ายก็มาเป็นชาเชียงราย ซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการได้ยื่นเรื่องมาที่กรมเพื่อขอจดทะเบียนเป็นชาเชียงรายแล้ว หลังจากนั้นก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ชาเชียงรายต่อไป นอกจากชาแล้ว ยังมีมะพร้าวจากเกาะพะงันที่กำลังขอขึ้นทะเบียน”

นางปัจฉิมา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขณะนี้รัฐบาลจีนได้ เสนอที่จะขอทำเอ็มโอยู เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับไทย และได้ชักชวนให้ไทยนำข้าวหอมมะลิไปจดทะเบียนจีไอที่จีนด้วย เนื่องจาก คนจีนมีความนิยมในข้าวหอมมะลิไทยอยู่แล้ว และข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยเป็นข้าวที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งครอบคลุม 5 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และยโสธร ซึ่งถือเป็นดินแดนที่มีทั้งความแห้งแล้ง ธาตุอาหารและความเค็มของดิน ผนวกกับสภาพอากาศ ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลังสารหอมส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่า ข้าวหอมมะลิอื่น

การที่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองเป็นสินค้าจีไอ ของสหภาพยุโรปจะมีผลทำให้ข้าวดังกล่าวใช้ตรา Protected Geographical Indication ของอียูติดที่สินค้าได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จะเป็นการสร้างรายได้ กระจายตลาดส่งออกให้กับข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ของไทย ให้สามารถขายข้าวได้ในราคา premium ในตลาดโลก

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยเพิ่มเรื่องกลิ่นและเสียงให้สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นั้น ล่าสุดจากการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาที่ประชุมมีความเห็นทำให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเรื่องกลิ่นและเสียงออกไป อีก 2 ปี โดยให้เหตุผลว่า เรื่องกลิ่นและเสียง ยังเป็นเรื่องใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ และคนไทยจึงทำให้กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ล่าช้าออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งการบังคับใช้ที่ล่าช้าก็จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ที่ทำธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถยื่นจดกลิ่นและเสียงในสินค้าที่ตนเองคิดค้นขึ้นมาใหม่ได้

[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

พาณิชย์จัดงานโปรโมตข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้หลังได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI จาก EU

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงานนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองการที่สหภาพยุโรป(อียู) ขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ ที่กรุงบรัสเซลส์ สาธารณรัฐเบลเยียม ในระหว่างการเดินทางเยือนเบลเยียมอย่างเป็นทางการของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อดี ตลอดจนคุณสมบัติที่สำคัญ และประโยชน์ของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยครอบคลุม 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, มหาสารคาม, ศรีสะเกษ และยโสธร

โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะรับมอบประกาศการขึ้นทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้า GI จากประธานกรรมาธิการอียูในวันที่ 6 มี.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นสินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับจด GI ในอียู

"การที่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองเป็นสินค้า GI ในอียู จะทำให้ข้าวของไทยใช้ตรา Protected Geographical Indication ของอียูติดที่สินค้าได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในอียูได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สร้างรายได้ กระจายตลาดส่งออกให้กับข้าวดังกล่าวของไทย รวมถึงยกระดับสินค้าสู่ตลาดโลกต่อไป" นางปัจฉิมา กล่าว

ทั้งนี้ ไทยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในอียู เมื่อวันที่ 18 พ.ย.51 แต่ได้รับการคัดค้านจากสมาชิกอียู 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร, อิตาลี, เบลเยียม, ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ทำให้ต้องยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม และในที่สุดข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยได้รับการประกาศจดทะเบียนเป็นสินค้า GI ในอียู เมื่อวันที่ 12 ก.พ.56 และมีผลวันที่ 4 มี.ค.56 เป็นต้นไป

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

แก๊งแมวห้าขโมยข้าวสารขายมูลค่า 7 ล้าน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. พล.ต.ต.รัชฎากร ยิ่งยง ผบก.น.8 พ.ต.อ. พรชัย ชลอเดช ผกก.สส.บก.น.8 ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายสุวัตร เผือกบัวขาว อายุ 30ปี ลักลอบขนย้ายข้าวสารโดยไม่ได้ผ่านพิธีทางศุลกากร พร้อมของกลางเรือสินค้าของบริษัท ไทยขนส่ง 37 จำนวน 1ลำ รถบรรทุก 10 ล้อ หนักรถมีชื่อบริษัท มิตร ไพบูลย์ ขนส่ง สิงห์บุรี 1 ทะเบียน 70 7902 กทม 1 คัน ข้าวสารหน้ากระสอบ มีตัวหนังสืออาหรับ จำนวน 7,120 กระสอบ มูลค่า กว่า 7 ล้านบาท จับกุมได้ที่ ท่าเรือชัยงค์ ริมน้ำเจ้าพระยา ซอยราษฎร์บูรณะ 29 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

พล.ต.ต.รัชฎากร เผยว่าสืบเนื่องจากชุดสืบสวนของ บก.8 สืบทราบว่า บริเวณดังกล่าวได้มีกลุ่มเครือข่ายโจรกรรมสินค้า ขนส่งทางน้ำ (แก๊งแมวห้า)มักจะมีพฤติการณ์ลักลอบขโมยสินค้าออกจากเรือลำเลียงสินค้าระหว่าง

ประเทศ เป็นประจำจึงรีบเข้าตรวจสอบ พบผู้ต้องหาและพวกกำลังขนข้าวสารขึ้นรถบรรทุกโดยไม่มีรถบรรทุกออกไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงแล้ว 1 คัน

พล.ต.ต.รัฐภาณุการเผยต่อว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การอ้างว่า เป็นพนักงานประจำเรือลำนี้โดยได้รับคำสั่งให้นำสินค้าเป็นข้าวสารจากโกดังย่านทุ่งครุไปส่งที่เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งข้าวไปที่ประเทศเยเมน ชื่อเรือ MV.VISHVA MALHAR ซึ่งจอดอยู่ที่เกาะสีซัง จ.ชลบุรี ต่อมาเมื่อขนข้าวสารขึ้นเรือแล้ว ปรากฏว่ามีฝนตก จึงทำให้สินค้าเปียกทั้งหมด จึงได้รับคำสั่งให้ตีกลับสินค้าทั้งหมดโดยให้นำมาส่งที่บริเวณ ท่าเรือชัยยงค์ ซอยราษฎร์บูรณะ 29 แทน ตนจึงลากเรือกลับมาตามคำสั่ง โดยมีรถบรรทุก 10 ล้อ 2 คันจอดรออยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะนำสินค้าทั้งหมดไปที่ใด และไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายไม่ได้ผ่านการอนุญาต เพราะทางบริษัทไม่มีเอกสารอะไรให้มา ตนมีหน้าที่เพียงขนส่งตามหมายที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าขบวนการนี้จะอ้างว่าของเสียหายเพื่อรับเงินประกัน ส่วนสินค้าที่อ้างว่าเสียหายจะนำไปขายต่อในประเทศเป็นรอบที่ 2 เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา นำหรือพาของที่ไม่ได้เสียภาษี ที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากร โดยถูกต้องเข้ามาหรือพาออกราชอาณาจักร และหลีกเลี่ยงในการเสียภาษีศุลกากร

ที่มา เดลินิวส์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-28 ก.พ. 2556 มีจำนวน 340,184 ตัน มูลค่า 147.147 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2555 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 744,408 ตัน มูลค่า 331.093 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 18.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 627,182 ตัน มูลค่า 318.906 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหาร รายงานว่า จนถึงขณะนี้ (27 ก.พ.) ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในไตรมาสแรกจะมีการส่งออกประมาณ 1.3 ล้านตัน และในไตรมาสที่ 2 อีกประมาณ 2.2 ล้านตัน ทำให้ในครึ่งปีแรกจะมีการส่งออกประมาณ 3.5 ล้านตัน

ส่วนผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3.8 ล้านตันข้าวสาร และมีสต็อกข้าวที่เหลือจากปีที่แล้วอีกประมาณ 780,000 ตัน

ความคืบหน้าโครงการรับซื้อข้าว (winter-spring rice) เพื่อเก็บสต็อกไว้ของเวียดนามซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. นั้น ในขณะนี้มีการรับซื้อข้าวแล้วประมาณ 211,000 ตันข้าวสาร จากเป้าหมายรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อสีและเก็บเป็นข้าวสารจำนวน 1 ล้านตัน โดยโครงการนี้ได้ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐต่อตัน

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. และจะเก็บข้าวไว้ในสต็อกไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. ศกนี้ โดยมีสมาชิกสมาคมอาหารเข้าร่วมโครงการประมาณ 119 ราย

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สหพันธ์ผู้ผลิตข้าวและผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชา (The Alliance of Rice Producers & Exporters of Cambodia; ARPEC) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรกกัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 49,815 ตัน เพิ่มขึ้น 106% เมื่อ

เทียบกับจำนวน 24,120 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในปี 2012 ก็มพูชาส่งออกข้าวรวม 205,717 ตัน เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 201,899 ตัน ในปี 2011

ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ ประกอบด้วย มาเลเซีย ฝรั่งเศส โปแลนด์ กาบอง จีน เป็นต้น สำหรับชนิดข้าวที่มีการส่งออกในช่วง 2 เดือนนี้ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ (Jasmine rice/Phka malis) จำนวน 23,956 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว 21,179 ตัน ข้าวหอมพันธุ์ neang malis rice จำนวน 2,688 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวกล้อง (somaly brown rice), ginger white rice และ sen kro oub rice & neang khun rice ส่วนราคาข้าว นั้น ในขณะนี้ก็มพูชาเสนอราคาข้าวขาว 5% ที่ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

นาย Soe Tun นายกสมาคมชาวนาแห่งพม่า (The Myanmar Farmer Association ; MFA) ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ชาวนาที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง (summer crop) พิจารณาในการทำสัญญาขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางการจีนได้กำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำในประเทศขึ้นประมาณ 12 % ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศจีนมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าพม่า (ซึ่งในแต่ละปีมีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนทั้งทางเรือ และทางแนวชายแดนเป็นจำนวนมาก) ควรจะกำหนดราคาขายข้าวให้เงินในราคาที่สูงขึ้นด้วย พร้อมทั้งยังเรียกร้องให้ชาวนาเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเพื่อรักษาคุณภาพข้าว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณปี 2012/13 พม่าได้ส่งออกข้าวแล้วประมาณ 1.3 ล้านตัน โดยเป็นการส่งออกไปยังประเทศจีนประมาณ 800,000 ตัน ส่วนที่เหลือได้ส่งออกไปยังประเทศแอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย โดยในปัจจุบันนี้ พม่าส่งออกข้าวไปประเทศจีนในราคาประมาณ 340-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำหรับข้าวขาว 25% ซึ่งเป็นสัญญาเดิมที่ทำไว้กับประเทศจีน แต่ถ้าหากพม่าขายให้ประเทศอื่นจะขายในราคาประมาณ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOBสำหรับข้าวขาว 25% และอาจจะขายได้ในราคาที่สูงกว่านี้อีกหากมีการพัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvesting technology) ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ พม่าส่งออกข้าว 3 ชนิด คือ ข้าวขาว 50% ข้าวขาว 25% และ ข้าวขาว 5% ซึ่งโดยปกติแล้วข้าวขาว 50% จะส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่ข้าวขาว 25% จะส่งไปยังประเทศจีน และแอฟริกาใต้

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวน 37.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.17 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในขณะนี้ก็มีจำนวนมากเป็น 2.6 เท่าของสต็อกขั้นต่ำและสต็อกทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (The buffer norms and strategic reserve) ซึ่งกำหนดไว้ที่ 14.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรของอินเดีย (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi or winter rice crop) ในปีการผลิต 2012/13 ณ วันที่ 1 มี.ค. มีจำนวน 18 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.4 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเกือบ 25% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (จำนวน 24 ล้านไร่) โดยผลผลิตข้าวในฤดูนี้มีสัดส่วนประมาณ 12% ของผลผลิตข้าวทั้งปีของอินเดีย

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

เจ้าหน้าที่ทูตปากีสถาน ได้ให้สัมภาษณ์ ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านอาหารที่นครดูไบ (the Gulfood International Food Exhibition in Dubai) เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ปากีสถานกำลังวางแผนที่จะเพิ่มการส่งออก

ข้าวมายังสหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์ ซึ่งในปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์ถือได้ว่าเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่สำคัญของปากีสถาน รวมถึงสินค้าทางการเกษตรอื่นๆด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าสหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์มีความต้องการนำเข้าข้าวจากปากีสถานเป็นจำนวนมาก ซึ่งปากีสถานจะต้องมีการเร่งพัฒนาด้านตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น

ทางการปากีสถาน รายงานว่า ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. ของปีงบประมาณปัจจุบัน ปากีสถานส่งออกข้าวมายัง สหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์ 51,700 ตัน หรือประมาณ 22% ของปริมาณที่ส่งออกทั้งหมดในปีงบประมาณ 2011/12 (227,700 ตัน) โดยเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 27,340 ตัน

ในปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาหรืออิมิเรตส์เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอีกทอดหนึ่ง (re-exports) รายใหญ่ที่สุดของโลก

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BPS) รายงานว่า เมื่อปีที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวเปลือกมีจำนวน 69.05 ล้านตัน (ประมาณ 46.4 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5% เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ในขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่ก็เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 84 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่บนเกาะชวาประมาณ 39 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ โดยผลผลิตต่อไร่ที่เกาะชวาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 944 ก.ก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตต่อไร่ที่เกาะอื่นๆเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 720 ก.ก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6%

ที่มา Oryza.com

มาเลเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2012/13 มาเลเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.05 ล้านตัน และจะเพิ่มเป็น 1.1 ล้านตัน ในปี 2013/14 โดยการนำเข้าข้าวส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเวียดนาม ตามมาด้วยประเทศไทย และพม่า ซึ่งในอนาคตอาจจะกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่มายังมาเลเซีย

ทางด้านการผลิตข้าวนั้น ในปีการผลิต 2013/14 คาดว่ามาเลเซียจะมีผลผลิตประมาณ 1.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากผลผลิตในปีการผลิต 2012/13 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 1.7 ล้านตัน โดยที่ผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 400 ก.ก. ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ 640 ก.ก.ต่อไร่

ขณะที่การบริโภคข้าวคาดว่าจะในปีการผลิต 2013/14 จะมีความต้องการประมาณ 2.85 เพิ่มขึ้น 1% จากปี 2012/13 ที่คาดว่าจะมีความต้องการบริโภคประมาณ 2.82 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com